

คุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น	หลักฐานและหรือกรณีตัวอย่าง	ปี พ.ศ.
<p>1.2 การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน</p> <p>(1) สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงาน</p> <p>นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพชร เป็นผู้นำนักศึกษาที่มีระบบการทำงานที่ดี กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิต และได้นำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งด้านการเรียน การทำงานกิจกรรม ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ จนได้รับการส่งเสริมให้เป็นตัวแทนนักศึกษาและเป็นผู้ดำเนินงานกิจกรรม เช่น เป็นผู้ดำเนินงานโครงการคุรุราชาอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นผู้ดำเนินโครงการ THE NEXT GEN คนอาสาพัฒนาสงขลาสู่มรดกโลก เป็นผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมดำเนินโครงการเป็นตามแผนงาน ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้น</p> <p>(2) สามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้</p> <p>นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพชร เป็นนักศึกษามีอุปนิสัยร่าเริง แจ่มใส มนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตอาสา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ จึงทำให้สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายมีความเป็นผู้นำที่ยึดหลักการการทำงานมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่นเต็มใจทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถเพื่อความสำเร็จของผลงานส่วนรวมและยังสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ด้วยสันติวิธี โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้คนอื่น ๆ ที่ร่วมทำงานด้วยกันนั้น ได้แสดงความความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการทำงานให้เป็นไป</p>	<p>- ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรม VYC หัวเขา Singora ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน อ.สิงหนคร จ.สงขลา</p> <p>- โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา จากการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564</p> <p>- โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นคนดีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2564</p> <p>- ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563</p> <p>- ได้รับการเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 – ปัจจุบัน</p> <p>- เอกสารคำสั่งแต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564</p> <p>- เอกสารคำสั่งตำแหน่ง กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563</p>	<p>2564 – 2565</p> <p>2564</p> <p>2563</p> <p>2562 – 2565</p> <p>2564</p> <p>2564</p> <p>2564</p>

คุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น	หลักฐานและหรือกรณีตัวอย่าง	ปี พ.ศ.
<p>ในทิศทางเดียวกัน และบ่อยครั้งที่มีการรวมกลุ่มทำงานกับผู้อื่น โดยเฉพาะงานด้านวิชาเรียนเพื่อน ๆ จะให้การยอมรับไว้วางใจและสนับสนุนให้เป็นหัวหน้ากลุ่มอยู่เสมอ เนื่องจากสามารถจัดการระบบการทำงานของกลุ่มได้อย่างดีเยี่ยมจนทำให้ผลงานของกลุ่มเป็นที่โดดเด่นและภาคภูมิใจอยู่บ่อยครั้ง</p>  <p>(3) สามารถนำทรัพยากร ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพชร เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ใฝ่เรียนรู้ ชอบศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ มีอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย รู้จักวิธีการใช้งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองทั้งด้านการเรียน ติดตามบทเรียน ส่งชิ้นงาน จัดการงานด้านการเรียนผ่านระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) มทร.ศรีวิชัย อีกทั้งรู้จักการสืบค้นและหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น การค้นหาข้อมูลตัวอย่างงานวิจัยด้วยเว็บไซต์ของงานวิจัยจาก Thai Journals Online (ThaiJO) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นองค์ความรู้ นอกจากนี้เป็นผู้ที่ชอบเรียนรู้การใช้งานจาก Application หรือโปรแกรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารแสดงตัวอย่างการลงนามในคำสั่งปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - เอกสารตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - ภาพกิจกรรมขณะร่วมประชุมวางแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน - ภาพตัวอย่างบันทึกนัดหมายการทำกิจกรรมประจำวันผ่านการใช้ปฏิทิน google calendar - กรณีตัวอย่างเป็นผู้ที่รู้จักวางแผนจัดการชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งภารกิจส่วนตัว การเรียน ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมสโมสร ทบพวนบทเรียน และจัดสรรเวลาว่างเพื่อหารายได้พิเศษ - ภาพตัวอย่างกิจกรรมเป็นผู้นำนักศึกษาทำงานร่วมกับเด็ก เยาวชนชาวบ้านในชุมชนตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา - ภาพตัวอย่างการทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ คณะครู เจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมโครงการ - ภาพกิจกรรมขณะใช้เวลาว่างหารายได้พิเศษด้วยการลงทุนผลิตมะม่วงทอง เพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียน 	<p>2543 – 2565</p> <p>2565</p> <p>2565</p> <p>2564</p> <p>2565</p> <p>2564</p> <p>2565</p> <p>2565</p> <p>2565</p> <p>2565</p>

คุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น	หลักฐานและหรือกรณีตัวอย่าง	ปี พ.ศ.
<p>ที่เป็นประโยชน์ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูและงานกิจกรรมนักศึกษา เช่น Kahoot (คาฮูท) , Blooket , Spark AR, แคนวา, App Application จัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress เป็นต้น</p> <div data-bbox="263 555 707 862" data-label="Image"> </div> <p>นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคโควิด - 19 ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา จึงได้คิดริเริ่มปรึกษาหารือร่วมกับเพื่อน ๆ หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพื่อวางแผนเตรียมจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการผลิตรายการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ผ่าน Facebook Fanpage สโมสรนักศึกษาฯ ทำให้เพื่อนนักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา บุคลิกภาพ และด้านอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของนำทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>- ภาพตัวอย่างการจัดจำหน่ายมะม่วงตองผ่านร้านค้าออนไลน์โดยการใช้สื่อ Facebook ส่วนตัว ชื่อบัญชี Nay Sun'n</p> <div data-bbox="799 510 1179 797" data-label="Image"> </div> <p>- ภาพกิจกรรมขณะใช้เวลาว่างหารายได้พิเศษด้วยการสมัครเป็นไรเดอร์ส่งอาหารเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียน</p> <p>- ภาพกิจกรรมรับงานเป็นผู้ช่วยวิทยากรร่วมกับคณะครู อาจารย์ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียน</p> <p>- กรณีตัวอย่างโดยการ นำ Google Application มาประยุกต์ใช้ในงานการศึกษาเล่าเรียนและนำมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานกิจกรรมนักศึกษา สามารถจัดการทำงานของตนเองและงานส่วนรวมได้ เช่น Google Classroom การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ Google Drive และอื่น ๆ</p> <p>- ภาพตัวอย่างผลงานที่นำความรู้และกระบวนการทำงานแบบใหม่จากการ</p>	<p>2564 – 2565</p> <p>2565</p> <p>2564</p> <p>2564</p> <p>2564</p>

**(4) มีความมุ่งมั่น พยายาม ในการทำงาน
แม้อยู่ในภาวะวิกฤต และในสภาพที่เป็น
ปัญหา**

นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพชร เป็นบุคคลที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่าง เช่น เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลให้ได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำกิจกรรม เป็นต้น แต่ด้วยความที่เป็นคนเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น อดทน และรู้จักการหากำลังใจจากคนรอบข้าง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้ ด้วยวิธีการปรับตัว พร้อมต่อสู้กับการเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับสถานการณ์นั้นได้ เช่น รู้จักการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความขยัน ทุ่มเททบทวนบทเรียนจากการเรียนออนไลน์มากขึ้น ศึกษาข้อมูลและพร้อมปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม นักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ได้ และรู้จักการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เนื่องจากทางครอบครัวมีฐานะปานกลางมีพี่น้อง 2 คน ต้องช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของครอบครัว ได้นำศาสตร์ความรู้ทางวิชาชีพมารับจ้างงานช่างฝีมือพื้นฐาน เช่น งานโลหะ ตัดตั้งโครงหลังคา เป็นต้น นอกจากนั้นเป็นคนที่ชอบทำอาหารและขนม จนได้ศึกษาวิธีการขั้นตอนการผลิตแปรรูปผลไม้จนกลายเป็นรายได้เสริมจากการผลิตจำหน่ายมะม่วงดองผ่านทางออนไลน์



เรียนในภาคทฤษฎีรายวิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ประยุกต์ใช้โปรแกรมและเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น Spark AR แคนวา เป็นต้น

- เป็นผู้นำสโมสรนักศึกษา นำทีมคณะกรรมการแก้ไขปัญหารูปแบบการจัดกิจกรรมที่ ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด - 19 วางแผนสร้างสรรค์และผลิตรายการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภาวะผู้จิตอาสา ด้านกีฬานันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผ่าน Facebook Fan page สโมสรนักศึกษาฯ ชื่อรายการ IED IDOL Season 2 โดยบูรณาการนำความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการ เขียนบท หลักการผลิตสื่อ ซึ่งแสดงให้ถึงศักยภาพด้วยการนำความรู้ภาคทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติได้จริง ได้จัดกิจกรรม นี้มาอย่างต่อเนื่อง

- ภาพตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์ และออกแบบกระบวนการทำงานของระบบปลูกต้นไม้ออนไลน์ซึ่งดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหการทำกิจกรรมจิตอาสาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้โครงการครุราชาอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 5

- เป็นผู้ดำเนินงานโครงการ THE NEXT GEN คนอาสาพัฒนาสงขลาสู่ มรดกโลก ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เขียน สคริป์รายการ และเป็นพิธีกรใน

2565

2564

2564 - 2565

คุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น	หลักฐานและหรือกรณีตัวอย่าง	ปี พ.ศ.
	<p>รายการ VYC หัวเขาจับเข้าชวนคุย ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Fanpage สโมสรนักศึกษาคณะครู ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Fanpage หัวเขา Singora Songkhla ซึ่งร่วมทำงานกับเด็ก เยาวชน ผู้นำ ชุมชน ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด – 19 โดยมีการปรับแผนงาน รูปแบบกิจกรรม ให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ ได้รับรางวัลระดับ เพชร ภายใต้การ สนับสนุนงบประมาณโครงการสร้าง เด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย “เด็กไทย ต้นแบบ” หรือ เด็ก(อวด)ทำดี สามารถ รับชมตัวอย่างสรุปผลงานได้ที่</p> <div data-bbox="911 1285 1082 1458" style="text-align: center;">  </div> <p>QR Code เข้าถึงสื่อวิดีโอสรุปผลงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาพกิจกรรมเป็นผู้นำนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลสำรวจความพร้อม และร่วมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม ค่ายครูช่างอาสาและวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนมันนิ และโรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ อ.งขลา จ.พัทลุง 	